



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

26 มิถุนายน 2563

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ หนี้เพิ่ม 218,500 ล้านยูโร

เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำ ยังเป็นภาพชัดของ
รัฐบาลเยอรมัน ช่วงเดือนที่ 4 ที่ประเทศต้อง
ประสบวิกฤติ Covid-19 กระทรวงการคลัง ได้ทำ
เรื่องขอเพิ่มการใช้เงินงบประมาณปี 2020 เพิ่มเติม
เพื่อนำเงินมาแก้ไขวิกฤติที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน
โดยสภาฯ ต้องลงความเห็นยอมรับการสร้างหนี้
เพิ่มขึ้น 62.5 พันล้านยูโร ซึ่งเมื่อรวมกับที่ได้ขอไว้



ในเดือนมีนาคม ที่ 156 พันล้านยูโร ก็จะขยายหนี้ของประเทศเพิ่มรวมเป็น 218.5 พันล้านยูโร ก่อนวิกฤติ
Covid-19 รมว.คลัง สังกัดพรรคSPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (พรรคสังคมนิยม
เพื่อประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี) นาย Olaf Scholz คาดการณ์ที่จะไม่สร้างหนี้เพิ่มแม้แต่ยูโรเดียว ใน
ปีนี้ หรือทำตามนโยบาย schwarze Null (หมายความว่า รายรับรายจ่าย เมื่อบวกลบแล้ว ไม่มีกำไรหรือ
ขาดทุน เหมือนตัวเลขศูนย์สีดำในการทำบัญชี) แต่ปัจจุบัน กระทรวงการคลังแจ้งว่า “ไม่มีปัญหาที่เราจะ
สร้างหนี้เพิ่ม เรามีกำลังพอ และเราเคยสามารถลดการสร้างหนี้มาได้ครั้งหนึ่งแล้ว ทำไมเราจะกลับมาทำ
อีกไม่ได้ ในอนาคต” ซึ่ง Covid-19 เป็นตัวการทำลายนโยบายการเงินของประเทศที่เข้มแข็งลง นโยบาย
ที่ตั้งอยู่บนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่ง บนรายจากการเก็บภาษีจำนวนมหาศาล บนนโยบาย
ดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้เยอรมนีสามารถดำเนินนโยบายต่างๆ ได้โดยปราศจากการสร้างหนี้เพิ่ม
นานถึง 6 ปี ติดต่อกัน โดยอัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) ของประเทศ ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และกระทรวงการคลัง ได้แจ้งว่า “อัตราดังกล่าวนี้ น่าจะขยายตัว
ขึ้นเป็นร้อยละ 77 แต่ไม่ได้แปลกใจ เพราะเคยประสบกับมันมาแล้ว ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจครั้งที่แล้ว” ซึ่ง
รัฐบาลเยอรมัน ยังมีความเห็นเช่นเดียวกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจครั้งที่แล้ว ว่า นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นตัวได้เร็วที่สุด โดยหนึ่งในตัวแทนจากรัฐบาลกล่าว

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้
ไม่ว่าโดยทางใด



ว่า “หนึ่งในวันนี้ จะเป็นรายได้จากการเก็บภาษีในวันหน้า เมื่อภาคเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง รายได้ของรัฐก็จะเพิ่มขึ้นตามอีกครั้ง” โดยการสร้างหนี้เพิ่ม เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการความร่วมมือรัฐบาล ระหว่าง Union หรือกลุ่มสหภาพประกอบด้วยพรรค CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands (พรรค

สหภาพคริสตเตียนเพื่อประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี) และพรรค CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern (พรรคสหภาพสังคมนิยมคริสเตียนแห่งนครรัฐบาวาเรีย) กับพรรค SPD สรุปลไว้ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดหมายจากแผนในช่วงเดือนมีนาคม และรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจ ที่ลดลงของบริษัทต่างๆ

การสร้างหนี้เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ก็ยังรวมไปถึงการที่รัฐบาล วางแผนจะใช้เงินงบประมาณในปี 2020 เพิ่มขึ้นเป็น 509.3 พันล้าน โดยก่อนหน้าวิกฤติ Covid-19 รวม.คลัง นาย Scholz วางแผนที่จะใช้เงินงบประมาณในปีนี้ เพียง 362 พันล้านยูโร เท่านั้น โดยกระทรวงการคลัง ให้เหตุผลว่า ได้รับแผนการใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งทีวางแผนจะใช้ในปี 2021 หรือปีต่อไปหลังจากนั้น มาใช้เร็วขึ้น เช่น การใช้เงินในกองทุนพัฒนาพลังงาน และรักษาสุขภาพอากาศ ให้เร็วขึ้น เป็นต้น เหตุผลนี้เอง ที่ทำให้ดูเหมือนว่า การสร้างหนี้ในปี 2020 สูงสุดเป็นพิเศษ แม้ว่าจะมีการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้เพิ่มเงินงบประมาณด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ตั้งไว้ 103 พันล้านยูโรมากขึ้น โดยกระทรวงฯ ให้เหตุผลว่า ยอดคงกล่าวที่ตั้งไว้ในช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ยังมีการทำเรื่องไม่มาก และยังคงเหลือให้ใช้ได้ถึง 60 พันล้านยูโร ซึ่งส่วนหนึ่ง เป็นเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ โดยรัฐบาลเยอรมัน ออกมาย้ำอีกว่า เงินที่เพิ่มขึ้นหลายพันล้านยูโร จะต้องรีบนำออกไปใช้ และป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในการลงทุน โดยได้แสดงไว้ในร่างกฎหมายว่า “กิจกรรมต่างๆ ในโครงการเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจ และการจัดการกับวิกฤติ จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ถูกนำไปใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว” ซึ่งหมายความว่า ไม่สามารถที่จะผูกมัดเงินงบประมาณ เกินสิ้นปี 2021 “ไม่เช่นนั้น ก็ไม่ควรที่จะเรียกเงินงบประมาณว่า มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ”

หัวหน้ากลุ่มนโยบายการเงินของส.ส. พรรค CDU/CSU นาย Eckhardt Rehberg กล่าวว่า “ส่วนตัวแล้ว ไม่ได้เป็นคนสนับสนุนการสร้างหนี้จำนวนมากมหาศาล แต่ทางเลือกที่จะให้บริษัทจำนวนมากต้องล้มละลายลง หรือทำให้มีการตักงานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีกว่า” นาย Rehberg ยังเห็นว่า ปีนี้ จะเป็นข้อยกเว้นเพียงปีเดียวเท่านั้น และกล่าวต่อว่า “เราต้องหมุนทิศทาง กลับมาให้อยู่ในทางที่เป็นธรรมอีกครั้ง หรือพูดง่ายๆ เราต้องลดการสร้างหนี้เพิ่ม ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เยอรมนี กลับไปในทิศทางนี้ได้ก็คือ การกลับมาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พรรค FDP - Freie

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

Demokratische Partei (พรรคเพื่ออิสรภาพและประชาธิปไตย) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน เห็นว่า รัฐบาลขาดสัญญาที่ชัดเจนว่า หลังจากใช้เงินจำนวนมหาศาล ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว จะไม่สามารถทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้ ส.ส. FDP ผู้ดูแลด้านนโยบายการเงิน นาย Otto Frieke กล่าวว่า “รัฐบาลไม่มีโอกาสที่จะแก้ต่างแล้ว” ซึ่งนาย Frieke หมายความว่า แทนที่จะยกเลิกนโยบายก่อนวิกฤติ อย่างที่ให้ไว้ช่วงหาเสียง แต่กลับยึดการบังคับใช้นโยบายเงินเกียจฉวยขั้นต่ำออกไป แต่พรรคอื่นๆ ก็ไม่ทำ ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งในปีหน้า มากกว่าที่จะช่วยเหลือประเทศจริงๆ ในทางกลับกัน พรรคฝ่ายค้านพรรค Bündnis 90/Die Grünen (พรรคยุค 90 พันธมิตรสีเขียว) กลับเห็นด้วยกับนโยบายนี้ของรัฐบาล โดยโฆษกด้านนโยบายการเงินของประเทศ ประจำพรรค Grünen นาย Sevn-Christian Kindler กล่าวว่า “เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ที่รัฐบาล เพิ่มเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่อีกสิ่งที่สำคัญก็คือ รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ออกมาว่า หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นสุดลง จะไม่มีการใช้นโยบายประหยัดเงิน ตามมาเร็วเกินไป” ซึ่งการรีบเร่งใช้หนี้ที่สร้างขึ้นใหม่เร็วเกินไป ก็ส่งผลกระทบต่อฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอันตรายกับอำนาจในการลงทุนของรัฐได้ ซึ่งการวางแผนที่จะชำระหนี้ในระยะเวลา 20 ปี เหมือนกับการตั้งไว้ในแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแผนแรกนั้น สั้นเกินไป

ซึ่งการออกมาวิจารณ์นโยบายนี้ ผ่าน ส.ส.ของพรรคต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในครั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับทิศทางใดในการสร้างหนี้เพิ่ม หรือใครจะเป็นคนใช้หนี้ก้อนใหม่ นั้นเอง ซึ่งตัวเลขอย่าง 218.5 พันล้านยูโร เป็นตัวเลขที่ยากที่จะทำให้ยอมรับกันง่ายๆ และยอดเงินนี้ ทำให้เกิดมิติใหม่ในการวิจารณ์เกิดขึ้น ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก จะเห็นได้ง่ายเมื่อนำมาเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจ ครั้งที่ผ่านมา โดยในปี 2008/2009 รัฐบาลเยอรมัน สร้างหนี้เพิ่ม 78 พันล้านยูโร ซึ่งดูน้อยนิดไปทันที เมื่อเทียบกับปริมาณหนี้ที่จะสร้างเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยในปี 2009 เศรษฐกิจของประเทศ หดตัวลงร้อยละ 5 รัฐบาลเยอรมันคาดการณ์ว่า ในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศ น่าจะลดตัวลงถึงร้อยละ 6.3 แต่สถาบันทางเศรษฐกิจ จำนวนหนึ่งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจน่าจะหดตัวลงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะหากมีการแพร่กระจายของเชื้อในระลอก 2 เกิดขึ้นอีก ซึ่งหากกรณีนี้ เกิดขึ้นจริง องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (OECD) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี น่าจะลดลงได้ถึงร้อยละ 9 เลยทีเดียว

จาก Handelsblatt 26 มิถุนายน 2563

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด